



คู่มือบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ
สำหรับนิสิตรหัส 55



ประชาชน **คือ** เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ ภาชนะของประชาชน

ต้นเนนตรี _____

- ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียวใบไม้ _____

- สีประจำประจำมหาวิทยาลัย

สีฟ้าใส _____

- สีประจำคณะวิทยาการจัดการ

สารบัญ

คู่มือนิสิตคณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

หน้า

■ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ	5
■ คณะวิทยาการจัดการ	6
■ ประวัติคณะวิทยาการจัดการ	7
■ คณาจารย์ผู้ประจำคณะวิทยาการจัดการ	13

หลักสูตรการศึกษา

■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)	28
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)	39
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)	53
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)	65
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)	79
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)	93
■ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)	106
■ คำอธิบายรายวิชา	120

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

■ การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยของนิสิต	218
■ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต	221
■ ระเบียบการแต่งกาย	224
■ ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือกระทำการทุจริตในการสอบ	227
■ ข้อบังคับว่าด้วยกรศึกษาชั้นปริญญาตรี	229



เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพลงพระราชนิพนธ์

เขียวธงขจี	ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น	เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไผ่	แผ่นดินไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า	ทุกแหล่งฟ้าหล้าอ้อมเอม
แม่เหนือกายใจสำราญ	เสรีกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีเปรมนำวิชา	สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
จะจงรักจอมจักริน	อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระองค์เกษตรล้น	รักเปี่ยมทันดวงจิตเอย

พระราชทานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2509
และโปรดเกล้าให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง

เพลงสามัคคีสี่ฟ้า

คำร้อง สุทธิ ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

เกษตรศรีราชา	หลักสูตรสาระพิน
เกษตรศรีราชา	หลักสูตรสาระพิน
(ญ) อยากจะถามว่าพี่	อยู่ที่ไหนคณะอะไร
(ญ) อยากจะถามว่าพี่	อยู่ที่ไหนคณะอะไร
(ช) พี่มาเรียนวิชา	คณะสี่ฟ้าสวยสดใส
(ญ) อ้อมาเรียนวิชา	คณะสี่ฟ้าสวยจับใจ
(ช) สี่ฟ้า ชอบไหม เป็นสี่ ที่มี สามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียว	
(พร้อมกัน) สามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียว	
เกษตรศรีราชา เกษตรศรีราชา เกษตรศรีราชา	
(ซ้ำทั้งเพลง)	



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลเป็นแกนนำในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ การกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำทางวิชาการด้านบริหารจัดการสู่ระดับประเทศอย่างมีคุณธรรม"

การกิจ

1. พัฒนารั้วพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. สร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดหลักจริยธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกของซึ่การให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม

วัตถุประสงค์

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ และคุณธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคม อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลก
2. สร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกขององค์การให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างปฏิสัมพันธ์และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
5. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ



ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบายกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยให้แต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญขึ้นในพื้นที่ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจ แห่งใหม่ เนื่องจากศักยภาพ ความพร้อมของภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีอยู่เดิมค่อนข้างสูง ดังนั้นนโยบายดังกล่าว จึงทำให้สามารถกระตุ้นการขยายฐาน การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานพร้อมกับส่งเสริมธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการบริการ เพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นฐาน การดำเนิน ธุรกิจระหว่างประเทศให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องเร่งดำเนิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการอื่นๆ พร้อมกับเร่งรัดการผลิตและ พัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคเพื่อรองรับความ เจริญก้าวหน้า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ

งานในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ในการพัฒนาระดับภูมิภาค และประเทศตามลำดับ

จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับพื้นฐานการจัดการศึกษาเดิมผนวกเข้ากับควมรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่ที่มีอยู่ได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจัดทำ แผนจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา และจัดให้อยู่ในประเภท สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมธุรกิจบริการสาขาต่างๆ การบริหาร สาธารณะและการจัดการการขนส่ง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการจากฐาน การผลิตและระบบเศรษฐกิจหลัก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศหลังจากดำเนินการตามแผน คณะวิทยาการจัดการได้รับความเห็นชอบในหลักการ ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ "วิทยาลัยชุมชน" ในปี พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ขยายจากวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาเขตศรีราชา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาอย่างสมบูรณ์



ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 โดยที่มีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2539 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการจัดการ สาขาการตลาดและสาขาการโรงแรม และดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2539 โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารธุรกิจทุกประเภท มารองรับกับการขยายตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของภูมิภาคบริเวณชายฝั่งทะเลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการและบุคลากร ทำให้ในปีการศึกษา 2541 คณะวิทยาการจัดการสามารถเปิดรับนิสิตได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขา คือ สาขาการเงิน ปีการศึกษา 2543 เปิดสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในปีการศึกษา 2544 เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และในปีเดียวกันคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อ ได้ในภาคปกติได้มีโอกาสดำเนินการศึกษาที่ทัดเทียมกัน

อีกทั้งตระหนักต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คณะวิทยาการจัดการ ที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา



2544 จึงเปิดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาการจัดการ นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม และจัดทำหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นสาขาการบัญชีบริหาร สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น



โครงสร้างการบริหารงาน

หลังจากที่สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับแนวคิดการศึกษาใหม่ ณ พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเดิมวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เป็น **"วิทยาเขตศรีราชา"** เพื่อให้มีความคล่องตัวรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ซึ่งหน่วยงานใหม่ที่จะจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนทางวิชาการเท่านั้นและการจัดองค์กรจะจัดในลักษณะของเอกชนมากขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว สำหรับการบริหารจัดการทางวิชาการในคณะต่างๆ รวมทั้งคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการในลักษณะโปรแกรมทางการศึกษา (Program Management)

การดำเนินการในลักษณะโปรแกรมของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรองรับการบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงการเป็นเลิศทางวิชาการที่ถือเป็นเป้าหมายหลักของคณะฯ โดยมีคณะบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์พิเศษ) ร่วมกันรับผิดชอบบริหารการเรียนการสอนตามกลุ่มวิชา ก่อให้เกิดผลดีในด้านความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนบูรณาการทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนทำให้ความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางการจัดการธุรกิจ การพาณิชย์ ธุรกิจการ บริการและบริหารสาธารณะ ตลอดจนการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปจนถึงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเห็นชอบ ให้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยมีคณะวิทยาการจัดการเป็นส่วนหนึ่งในส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์และบุคลากรประจำหน่วยงานทั้งสิ้น 74 คน เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา มีนิสิตทั้งสิ้นประมาณ 5,785 คน

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2539 – 2542

อ.พรเทพ พัฒนานนุรักษ์	ผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.อำนาจ ธีระวนิช	รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2542 – 2544

ผศ.อำนาจ ธีระวนิช	รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.เต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์	รักษาการรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.อำพล วิจิตขจี	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2545 – 2549

รศ.อำนาจ ธีระวนิช	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.เต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.จิตต์โสภณ มีระเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.วารุณี ตันติวงศ์วานิช	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2549 – 2553

รศ.อำนาจ ธีระวนิช	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.เต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.พิมพ์พรณ สุจารินพงศ์	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต
ดร.ศุภาภาส คำโตหนด	รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วานิช	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.จำเนียร บุญมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ประหยัด ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา	ผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์เดิมศักดิ์ สุทธิวิบูลย์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ดร.ศุภมาศ คำโตเนตร	รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วณิช	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พิมพ์พรรณ สุจารินพงศ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ภูวเดช โหระเรือง	รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาจารย์อรรธิกา พิงงา	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ
อาจารย์ธิตาภา บัวเกษ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.กิตติยา ทศนะบรรจง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพิเศษสัมพันธ์
ดร.จุมพฏ บริราช	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สมบูรณ์ สาระพัฑ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ





ผู้

บริหารและคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผู้บริหาร

เดิมศักดิ์ สุขวิบูลย์

อาจารย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บธ.ม.

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ศศ.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา)

toemsak@src.ku.ac.th

ดร.ศุภาภาส คำโดนด

อาจารย์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

supapask@yahoo.com

วารุณี ดันตวงศ์วานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

บธ.ม.

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

warunee@yahoo.com

พิมพ์พรรณ สุจารินพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

pimphun@src.ku.ac.th

ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Ph.D (Human Resoure Devepment)

สาขาการพัฒนาศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

บธ.ม.

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)

บธ.บ.

jutamard@src.ku.ac.th

<p>ดร.ภูวเดช ไหรวง อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์</p>	<p>D.P.A. บธ.ม. (การตลาด) วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) bhuvadej@yahoo.com</p>
<p>อรรริกา พิงงา อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ</p>	<p>กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก MITHM และ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) ศศ.บ. (การโรงแรม) ajarnpla@yahoo.com</p>
<p>สมบูรณ์ สารพัด อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ</p>	<p>กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก บธ.ม. (บัญชีบริหาร) บธ.บ. (การบัญชี) fmssbs@src.ku.ac.th</p>
<p>สิตาภา บัวเกษ อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต</p>	<p>กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก บธ.ม. (การเงิน) บธ.บ. (การเงิน) sitapa@src.ku.ac.th</p>
<p>ดร.กิติยา ทิศนบรรจง อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>D.B.A.(Training in small business) M.I.B. B.B.A. kitiya@src.ku.ac.th</p>
<p>ดร.จุมพฏ บริราช อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>D.B.A. (International Economics) M.B. (International Trade) B.B.A.(International Business Management) fmsjpb@src.ku.ac.th</p>



คณาจารย์

**จารุเจด ตั้งสุข
อาจารย์**

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
MA.(Hospitality Management)
ศศ.บ.(การจัดการโรงแรม)
fmstyp@src.ku.ac.th

**จิตต์โสภิน มีระเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์**

วท.ด.(เกษตรเขตร้อน)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ojspr@nontri.ku.ac.th

**ดร.ชุตินา โส้งจิตต
อาจารย์**

Ph.D. (Tourism Management)
M.S. (Hospital and Tourism)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
chootima@src.ku.ac.th

**ดร.ฐิติมา ไชยกุล
อาจารย์**

Ph.D. (Management Studies)
บธ.ม. (การเงิน)
บธ.บ. (การจัดการการผลิต)
thitima@ku.ac.th

**นรงค์พงศ์ เพิ่มผล
อาจารย์**

M.S. (Logistics and Operation
Management)
บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
narongpong@hotmail.com

**กัตร์ตัน พิมพารณ
อาจารย์**

M.B.A. (Hotel and Tourism)
BA. (Tourism)
fmsttk@src.ku.ac.th

**กัชกร สัมปะสุด
อาจารย์**

M.B.A.(Integrated marketing)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
nuttakorn@src.ku.ac.th

<p>ดร.ธนวัต ลิ้มป่วนิชย์กุล อาจารย์</p>	<p>Ph.D. (Marketing and Strategy) M.S. บธ.บ. thanawut@src.ku.ac.th</p>
<p>รณัตต์ภัทร ติรรณชัยดิกล อาจารย์</p>	<p>วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) วท.บ. fmstnd@src.ku.ac.th</p>
<p>รัญญาดา พิษญาศุกกุล อาจารย์</p>	<p>M.B.A.(Accounting) B.B.A.(Accounting) fmsjrt@src.ku.ac.th</p>
<p>รวิศศักดิ์ เดือดสันเทียะ อาจารย์</p>	<p>ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) fmstd@src.ku.ac.th</p>
<p>นรากร นันนโอรณพ อาจารย์</p>	<p>วท.ม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์) วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) narakornlm7@hotmail.com</p>
<p>นิตยา งามแดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p>	<p>บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) บธ.บ. (การบัญชี-การสอบบัญชี) fmsntn@src.ku.ac.th</p>
<p>ดร.นิก้า นิรุตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p>	<p>ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) DPP in BA (English Program) บธ.ม. (การตลาด) ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) fmsnprn@src.ku.ac.th</p>

**นพเก้า เรืองสมบัติ
อาจารย์**

บธ.ม. (การเงิน)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
fmsnpr@src.ku.ac.th

**ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
อาจารย์**

บช.ม. (การบัญชีการเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)
fmppsrsr@src.ku.ac.th

**ปิยะดา ไล
อาจารย์**

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
fmsspyl@src.ku.ac.th

**ปิยะดา อุกะโชค
อาจารย์**

ศศ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
อ.บ. (ภาษาจีน)
fmsspyu@src.ku.ac.th

**พงศ์ศักดิ์ บานชื่น
อาจารย์**

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก (D.B.A.)
M.Eng. (Integrated Logistics Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

**พรพรหม พรหมเพชร
อาจารย์**

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
pompprom@src.ku.ac.th

**พรทิวา วิจิตรโกเมน
อาจารย์**

LL.M.
(International & Comparative Law)
น.บ. (กฎหมาย)

พีรญา พงษ์ปสรุวรรณ อาจารย์	บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) บธ.บ. (การบัญชี) fmssnp@src.ku.ac.th
พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ อาจารย์	น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) น.บ. (กฎหมาย) promminteacher@gmail.com
พิชนิจ เนาวพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การบัญชี) patchanid@src.ku.ac.th
เพชรรัตน์ ภูพันธ์ อาจารย์	วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) fmscpc@src.ku.ac.th
ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล อาจารย์	Ph.D (Communication Arts) พบ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) ศศ.ป. (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) patsara@src.ku.ac.th
मुखसुदा पुुलसवल्लि อาจารย์	บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
รักสกุล ชิวะโกเศรษฐ อาจารย์	ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) fmsrsc@src.ku.ac.th
รัชรินทร์ แสงอรุณ อาจารย์	บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บธ.บ. (การตลาด)

**วรรณวิภา หงส์นภาดา
อาจารย์**

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
สาขา Hospitality
M.A. (Applied Linguistics)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
wanvipha@src.ku.ac.th

**วราภรณ์ ตั้งจิตระจริญ
อาจารย์**

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
บช.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี)
fmswpt@src.ku.ac.th

**ศิรินุช อินละคร
อาจารย์**

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงิน)
sirinuch@src.ku.ac.th

**ศิริวรรณ ไชยสุรยกานต์
อาจารย์**

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
M.S.(Supply Chain Management)
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ.
fmssrc@src.ku.ac.th

**ศรินทร์ย์ ดั่นสภิตย์
อาจารย์**

วท.ม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์)
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)

**ยุราวรรณ นิตสาโรจน์
อาจารย์**

M.s. (Logistics)
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ)
fms SNP@src.ku.ac.th

ดร.สุนทรีย์ เหล่าพิตจัน อาจารย์	Ph.D.(Accounting and Finance) วท.ม.(การเงิน) บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
สมบัติ เกษมสันนภา อาจารย์	M.B.A. (Business Administration) บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
อภิญา ทิระโชติกุล อาจารย์	M.Sc. (Management) B.B.A. (Marketing) fmsapt@src.ku.ac.th
อัครวรรณ แสงวิภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก M.I.B. (International Logistics Management) บธ.บ. (การจัดการ)
อำพล วิจิตขจี อาจารย์	บธ.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Mrs.Mary Grace C.Ulatan	M.A. in Education (English) B.S. in Education (English) cameron_dc@hotmail.com

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ

อำนาจ วีระวิช
รองศาสตราจารย์

ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ประหยัด ปาละวงศ์ ณ อยุรยา
อาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

จำเนียร บุญมา
รองศาสตราจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พรเทพ พิฒธรมานุรักษ์
อาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ



หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขา ปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (**เปิดรับนิสิตตั้งแต่ ปี 2554*)

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและอุตสาหกรรม)

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตร ดังนี้



ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การสอบบัญชี)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรัฐกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

การรับเข้าศึกษา

1. สอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. การสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจากผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ภายในเขตการศึกษา 12 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
3. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นโครงการที่คณะวิทยาการจัดการได้เปิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ช่วงเวลา การเรียนคือ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 9.30-16.00 น.
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระยะเวลาเปิดภาคเรียนปกติ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน โดยมีการเรียนภาคละ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน โดยมี เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่เปิด เพื่อให้บัณฑิตที่สนใจเรียนเพิ่มเติม ได้ศึกษาหาความรู้

ช่วงเวลาที่เปิดเรียน

ภาคต้น เดือนมิถุนายน - กันยายน

ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - พฤษภาคม